



Asian Productivity Organization “The APO in the News”

Name of publication: Đọc báo tin tức (14 May 2015, Vietnam)

Page: <http://vietq.vn/ptt-vu-duc-dam-doanh-nghiep-can-co-tam-nhin-de-phat-trien-ben-vung-d61590.html>

PTT Vũ Đức Đam: Doanh nghiệp cần có tầm nhìn để phát triển bền vững



BÁO ANH
15:12 14/05/2015

(VietQ.vn) - Sáng nay (14/5), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015.

Like 33k

- Diễn đàn Doanh nghiệp với ứng dụng và đổi mới công nghệ
- PTT Vũ Đức Đam tiếp Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cùng đại diện thương viện Vương quốc, Anh, đại diện Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Tổng thư ký ASEAN, Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á... cùng hơn 300 đại biểu đại diện các Tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu cùng các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tham dự diễn đàn.

Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015 là cơ hội để các doanh nghiệp cùng những bên liên quan cập nhật thông tin về những chủ đề và xu hướng mới liên quan đến phát triển bền vững, đồng thời tìm hiểu và thảo luận về các thông lệ, giải pháp và mô hình kinh doanh bền vững trên thế giới và Việt Nam.

Ông Vorapong, Giám đốc quan hệ Chính phủ khu vực Đông Nam Á, đồng chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam: "Trong thời gian tới, để thúc đẩy hiệu quả của phát triển bền vững, chúng ta cần phát triển một công cụ đo lường để ghi lại những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình phát triển doanh nghiệp bền vững hơn. Do đó, Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đặt kế hoạch xây dựng Bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững bao gồm các tiêu chí phù hợp với bối cảnh chính trị và xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế cho tất cả các bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp, chính quyền, nhà đầu tư và công chúng."



Hơn 300 đại biểu và các tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cam kết của Chính phủ trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cải thiện năng suất, sức cạnh tranh và phát triển bền vững, tiêu biểu là trong năm 2014 và 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Do đó, các doanh nghiệp cần phát huy những thế mạnh sẵn có để trụ vững trên thị trường, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cần chủ động tìm kiếm hướng đi mới, nhằm tận dụng tối đa các cơ hội do xu thế phát triển bền vững trên toàn cầu mang lại.

Phó Thủ tướng kỳ vọng, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần đổi mới và có tầm nhìn để nâng cao năng suất gắn liền với phát triển bền vững.

Ghi nhận về những tiến bộ đạt được trong việc thúc đẩy phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội bền vững tại Việt Nam, Nữ Nam tước Thornton, Thứ trưởng Bình đẳng, Đảng Đối lập của Thượng viện Vương quốc Anh cho biết, nhân tố then chốt tạo nên một doanh nghiệp xã hội là con người và một môi trường chính sách thuận lợi cũng rất quan trọng, điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á, ông Mari Amano cũng khuyến nghị để không bị rơi vào "bẫy thu nhập trung bình", cần tập trung vào phát triển vốn con người, tăng năng suất thông qua đổi mới đồng thời phát triển năng lực thể chế - những yếu tố quan trọng ở mỗi quốc gia đang phát triển.